

เกี่ยวกับเรา..ไม่มีวันสิ้นสุด

# เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

**4D3N**

แช่น้ำพุร้อนกลางหุบเขา และอ่างแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก!!  
พักดี 4 ดาวทุกคืน โรงแรมน้ำแร่ ดานังและบานาฮิลล์



Bangkok Airways

## เลส์ก สาวออนเซ็น



พักบานาฮิลล์แท้

พฤศจิกายน-ธันวาคม 62

พ.ย.62	02, 07, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29, 30
ธ.ค.62	12, 13, 14, 21

เมนูซีฟู้ดและก๋วยเตี๋ยวพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์

- สะพานมังกร • สะพานแห่งความรัก
- สะพานญี่ปุ่น • ศาลเจ้าโบราณ • บ้านเลขที่ 101

- ส่องเรือกระดิงหมู่บ้านกิมกาน • สวนน้ำพุร้อนกิมกาน • วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง
- ส่องเรือกระดิงหมู่บ้านกิมกาน • กระเช้าไฟฟ้า • บานา ฮิลล์ • สะพานมือสิททอง
- สวนดอกไม้แห่งความรัก • โรงเก็บไวน์ • สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค • วัดหลินอึ้ง • หาดมิก • ตลาดฮาน

แถมฟรี!!  
จอบเวียดนาม

เริ่มต้น  
**12,999**



น้ำหนักกระเป๋า  
20-กิโล



บริการ LOUNGE  
สายการบิน



บริการอาหาร  
บนเครื่อง

**วันแรก** สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก (-/-/D)

- 13.30** พร้อมกันที่สนามบิน **สนามบินสุวรรณภูมิ** ชั้น 4 แถว N สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน **ทุกท่านสามารถใช้บริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได้บริเวณชั้น 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ ก่อนเวลา BOARDING TIME**
- 16.20** เห็นฟ้าสู่ **เมืองดานัง** ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ **PG997 (สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)**
- 18.05** เดินทางถึง **สนามบินดานัง** ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง **เมืองดานัง** เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม นำท่านชม **สะพานแห่งความรัก** เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ นำท่านชม **สะพานมังกร** อีกหนึ่งที่ยาวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ.



2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ **(วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)**

ค่า  
พักที่

**บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...พิเศษเมนูซีฟู้ดและกุ้งมังกร (1)**  
**SAMDI HOTEL DANANG** หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง

**เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระดงหมู่บ้านกัมทาน – สวนน้ำพุร้อนเท็นไต – วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง (B/L/D)**

เช้า

**บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)**

นำท่านเดินทางสู่ **เมืองฮอยอัน** ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อ "ไฟโฝฮอยอัน" เป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองจึงได้ไปสร้างใหม่ที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโถงต่างๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลไปแลนด์ไตรีเริ่มให้ ท่านทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน นำท่านชม **สะพานญี่ปุ่น** ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามงกุระเมืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรง นำท่านขอพร **ศาลเจ้าโบราณ** เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2335 อยู่บนถนนตรันฟู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากทุกถิ่นที่มีแซ่เดียวกัน นำท่านเดินทางสู่ **บ้านเลขที่ 101** ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านนูดิก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้าภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเจดีย์เชื่อมต่อส่วนที่พิกอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ชื่อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกเหมือนเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่าน **ล่องเรือกระดงหมู่บ้านกัมทาน** หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พิกอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง

เที่ยง

**บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)**

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ **สวนน้ำพุร้อนเท็นไต** (Than Tai Hot Springs Park) เป็นสวนน้ำพุร้อนแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดานัง ด้วยสภาพบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวและความสวยงามของภูเขาบานา จะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเดินทางมาถึงแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสความรู้สึกอาบน้ำในบ่อน้ำพุร้อนแท้ๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนหรือออนเซ็นแห่งแรกในเวียดนามที่ได้รับมาตรฐานแบบญี่ปุ่น นอกจากบ่อน้ำพุร้อนแล้วสถานที่แห่งนี้ยังมีสวนน้ำที่มีเครื่องเล่นหลากหลาย สระว่ายน้ำ รวมไปถึงโรงแรมที่พักและสถานที่อีกมากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชม นำท่านชม **วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง** ตั้งอยู่ในเขตสวนธรรมชาติหนุยฉิว บริเวณเดียวกันกับบ่อน้ำพุร้อน เมื่อท่านเข้าสู่ด้านในของอาคารท่านจะพบกับเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งองค์ใหญ่ตั้งตระหง่าน ให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และความมั่งคั่งแก่ชีวิต จากนั้นอิสระทุกท่านผ่อนคลายไปกับการ แชบ่อน้ำพุร้อน ตามอัธยาศัย

วิธีการแช่ออนเซ็นที่ถูกต้อง	
ขั้นตอนที่ 1 การล้างตัว	ก่อนที่จะลงไปอาบน้ำให้ชำระสิ่งสกปรกออกจากร่างกายก่อน และให้ล้างฟองสบู่ออกให้หมด
ขั้นตอนที่ 2 การราดน้ำ	ราดจากเท้าไปหาเอว จากปลายนิ้วไปถึงไหล่และจากหน้าอกไล่ตามลำดับไป ยังส่วนที่ใกล้เคียง การ"ราดน้ำร้อน"นั้นเพื่อทำให้ร่างกายชินกับอุณหภูมิของน้ำ ร้อนสุดท้ายให้ราดหัวด้วย จะสามารถป้องกันอาการเวียนและความร้อนวูบวาบได้
ขั้นตอนที่ 3 การแช่น้ำ	ลงอ่างน้ำร้อนอย่างช้าๆ ตอนแรกให้แช่ในน้ำร้อนขึ้นไปที่ช่องท้อง และ"แช่ครึ่งตัว"เพื่อให้ร่างกายชินกับอุณหภูมิและความดันของออนเซ็น ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดผลกระทบอย่างรวดเร็ว เมื่ออุ่นขึ้นแล้ว ขอแนะนำให้เคลื่อนไหวแขนและขา
ขั้นตอนที่ 4 จุดที่ควรระวัง	เวลาของการแช่นั้น ให้แช่พอประมาณ ไม่ควรแช่ออนเซ็นนานๆจนเหงื่อไหลและใจสั่นนั้น ให้เช็ดเหงื่อจากปลายจมูกและหน้าผาก
ขั้นตอนที่ 5 หลังการแช่น้ำ	สำหรับผู้ที่ผิวละเอียดอ่อนและจะทำให้เกิดการอักเสบที่ผิวหนังได้นั้นให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดก่อน
ขั้นตอนที่ 6 การเช็ดร่างกาย	ตอนขึ้นจากน้ำนั้น ให้เช็ดร่างกายเบาๆ หรือใช้การซับ
ขั้นตอนที่ 7 เติมน้ำให้ร่างกาย	หลังการแช่น้ำร้อน ให้เติมน้ำเพื่อเป็นการเติมน้ำให้ร่างกาย เพราะหลังจากการแช่น้ำนั้น จะทำให้น้ำในร่างกายลดน้อยลง
ขั้นตอนที่ 8 พักร่างกาย	ระหว่างแช่น้ำนั้น พลังงานจะมีการถูกใช้ไป นอกจากนี้ความดันโลหิตยังมีการผันผวนได้ เพื่อรักษาเสถียรภาพของสภาพร่างกาย การพักร่างกายอย่างน้อยประมาณ 30 นาทีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ

ค่า บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (4)

พักที่ EBISU ONSEN RESORT ระดับ 4 ดาว พิเศษ...อ่างอาบน้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก !!

**\*\*กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ เพื่อความสะดวกในการเล่นน้ำ\*\***

วันที่สาม สวนน้ำพุร้อนเท็นได – อีระทานเฟลิดเพลนกับกิจกรรมของรีสอร์ท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลล์ – สะพานมือ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – ห้องเก็บไวน์ (B/L/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

อีระทานเฟลิดเพลนกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท **\*\*หมายเหตุ\*\*** บริการที่สามารถใช้บริการได้ฟรีภายในรีสอร์ท อาทิ สระว่ายน้ำ สระนวดจากุซซี่ บริการออนเซ็น บริการชานาอบไอน้ำ สวนสนุกน้ำ สวนดอกไม้ และสวนไดโนเสาร์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขาบานาฮิลล์ด้วย **กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์** กระเช้าไฟฟ้าที่บานา ฮิลล์นี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 สายแต่ละสายก็จะพาท่านไปยังจุดต่างๆ หากท่านไหนขึ้นขอมการนั่งกระเช้า สัมผัสอากาศหนาวและชมวิวทิวทัศน์ก็สามารถนั่งได้แบบไม่จำกัด **(รวมค่ากระเช้าแล้ว)** นำท่านสู่ **บานาฮิลล์** ตีมต้าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดี่ยวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ขึ้นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดำนัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดำนัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าของอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนเนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น นำท่านชม **สะพานสีทอง** หรือ **GOLDEN BRIDGE** แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบานา ฮิลล์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิม หลังจากนั้นนำท่านชม **สวนดอกไม้แห่งความรัก** หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก นำท่านชม **โรงเก็บไวน์** เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบานาฮิลล์ โดยห้องแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล์

ค่า บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบานา ฮิลล์ เมฆอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ (7)

พักที่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานาฮิลล์รีสอร์ทหรูระดับ 4 ดาว **กรณีห้องพักแบบ 3**

**ท่านเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทห้องพัก**

วันที่สี่ บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – วัดหลินอึ้ง – หาดมีเด – ตลาดसान - กรุงเทพ (B/L/-)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

หลังจากอาหารเช้าอีระทานสนุกสานกับเครื่องเล่นต่างๆใน **สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค** ท่องเที่ยวชมความงามสไตล์ฝรั่งเศส ในช่วงเช้าท่านก็จะได้สัมผัสบรรยากาศสวยไปอีกแบบนึง

**รวมค่าเช้า ค่ากระเช้าไฟฟ้า และค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก ยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง ราคาค่าเช้า 100,000.- ดอง**

เครื่องเล่นที่กำลังเป็นที่ยอดฮิตสำหรับท่านที่ชื่นชอบการเล่น **เกมส์ 4D และ 5D** โดยแต่ละห้องของเครื่องเล่นจะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันให้ท่านได้สนุกสานกับการเล่น อาทิ เกมสลาคาบอย ภายในห้องเกมส์จะมีที่นั่งคล้ายอานม้าพร้อมกับปืนให้กับท่าน ประนีงว่าท่านกำลังขี่ม้าอยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ที่ให้ความสมจริงแบบครบรส ที่นี่ถือเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้ประสบการณ์การเล่นแบบเดิมๆของท่านเปลี่ยนไป **เสียว ตับ ไต ไล่ พุงกระเพื่อม ท้องไส้ปั่นป่วน** ไปกับเครื่องเล่น **ยักษ์ดกติก** เครื่องเล่นที่สูงที่สุดในเครื่องเล่นทั้งหมด เครื่องจะค่อยๆพาคุณขึ้นไปจุดสูงสุดด้านบน ระหว่างทางก็ปล่อยให้ชมวิวเพลินๆบนนั้น เมื่อท่านนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดนั้นก็ปล่อยท่านดิ่งพสุธาสู่พื้นด้วยความแรงจากความสูงในสภาพไร้การควบคุมที่ทำให้คุณแทบล้มหายใจสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดคลาสสิก **รถบั้ง** ขับรถ..บั้งกันให้สะใจ สนุกเร้าใจไปกับการบั้งรถไล่กัน ผู้ที่หลงใหลเสียงเพลงจังหวะมันส์ๆ และความกระแทกกระทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่ด้วยกันพลาดไม่ได้กับเครื่องเล่นนี้เปลี่ยนมาเล่นอะไรเบาๆกันบ้างกับ **BACK TO JURASSIC** เป็นห้องแบบวิทยาศาสตร์ให้ท่านได้เห็นวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ เหมาะสำหรับเด็กๆ หรือผู้ที่ชื่นชอบไดโนเสาร์ให้ท่านได้เห็นการพัฒนาของไดโนเสาร์อย่างใกล้ชิดแบบที่ท่านไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนั้นก็พักให้หายเหนื่อยที่โซนเครื่องดื่มและอาหาร กับมุมสุดชิคแสนน่ารักกันสักหน่อย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

นำท่านเดินทางสู่ **วัดหลินอึ้ง** นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ้งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสว่างงาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปลุกภัยรักษา หลินอึ้งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ้ายบุด ใน

ลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม สำหรับท่านที่มาเวียดนามแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นที่ไฮไลท์ของการมาเยือนเลยนั่นก็คือการได้มาทานเผื่อแบบต้นฉบับ ไม่ว่าจะเผื่อหมู ไก่ หรือท่านที่ชื่นชอบการทานเนื้อวัวก็สามารถหาลิ้มลองได้ในเมืองดานัง หากชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกแบบสไตล์ของเวียดนาม บีบมะนาวเพิ่มความจัดจ้าน !! นำท่านถ่ายรูป **หาดมีเค** เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้ำทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเรียกหาดนี้ว่าหาดไซนา หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ทหรูผุดขึ้นหลายแห่ง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระดงของชาวบ้านที่ทำประมงแถวนี้ลอยล้าอยู่ อีสาระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ เดินทางสู่ **ตลาดसान** ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำसान ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ ณ ตลาดसानแห่งนี้มีของฝากให้ท่านเลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นขนม เสื้อผ้าชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห้งกาแฟช็อคโกแลตและที่เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อสำหรับการมาเวียดนามคงหนีไม่พ้นกาแฟ ซึ่งเป็นของฝากที่หากมาเวียดนามแล้วไม่ซื้อคงจะไม่ได้ นั่นคือกาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ **สนามบินดานัง** เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

**18.55** เห็นฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ **PG998 (สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)**

**20.50** เดินทางถึง **สนามบินสุวรรณภูมิ** กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

**\*\*\*หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม\*\*\***

**\*\* หากท่านที่ต้องออกตัวภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า \*\***

อัตราค่าบริการ			
กำหนดการเดินทาง	ผู้ใหญ่/เด็ก พักห้องละ 2-3 ท่าน	พักเดี่ยวเพิ่ม	ราคาทัวร์ ไม่รวมตัวเครื่องบิน
02 – 05 พฤศจิกายน 2562	14,999	5,500	10,999
07 – 10 พฤศจิกายน 2562	15,999	5,500	11,999
14 – 17 พฤศจิกายน 2562	15,999	5,500	11,999
15 – 18 พฤศจิกายน 2562	15,999	5,500	11,999
16 – 19 พฤศจิกายน 2562	15,999	5,500	11,999
21 – 24 พฤศจิกายน 2562	14,999	5,500	10,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2562	15,999	5,500	11,999
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562	12,999	5,500	10,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562	16,999	5,500	12,999
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562	14,999	5,500	10,999
12 – 15 ธันวาคม 2562	15,999	5,500	11,999
13 – 16 ธันวาคม 2562	15,999	5,500	11,999
14 – 17 ธันวาคม 2562	15,999	5,500	11,999
21 – 24 ธันวาคม 2562	15,999	5,500	11,999

**\*\* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท\*\***

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคเทศก์ท้องถิ่นและ  
หัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน**

**\*\* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทห้องพัก ในกรณีห้องพักเต็ม**

**\*\*พักเดี่ยวเฉพาะบานาฮิลส์เพิ่ม 3,000 บาท / ท่าน**

**ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วย  
กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว  
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง**

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน  
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

**กรุณาชำระมัด ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด  
เนื่องจากเป็นไฟล์ทบินเหมาสำหรับบริษัทฯ ได้ชำระค่าตัวเครื่องบินเต็มจำนวนให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น  
ค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าหัวรสบนที่เหลือ กรุณาชำระ 25 วันก่อนการเดินทาง**

**หมายเหตุ : เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถรพีคืนได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน**

### **อัตราค่าบริการนี้รวม**

- ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
- ค่าอาหารตามมือที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าจ้างมัคคเทศกคอบบริการตลอดการเดินทาง

### **อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า  
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้  
บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน**
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%**

### **เงื่อนไขการชำระค่าบริการ**

1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน **5,000 บาท** ต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 1วันหลังการจอง
2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่  
ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยว  
สละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์  
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการ  
ของทางบริษัท

### **เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง**

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)  
จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น  
ลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล  
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ  
มอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ  
ให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  - 2.1ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  - 2.2ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  - 2.3ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจาก  
ค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตัวเครื่องบิน การจองที่พัก  
 ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องกัารันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ  
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์  
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการ  
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

## เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทวีร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทวีร์นี้เป็นทวีร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มียกท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนานหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่** ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มีได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

## ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรรณฯ แยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อกปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหวน อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. **IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้\_แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่**
  - 3.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน
  - 3.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
  - 3.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี

\*\*\*\*\*